

Số: 58/KH-MGLH

Long Hậu, ngày 06 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Về việc phổ biến công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường với ngành tư pháp xã Long Hậu

Năm 2023

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 24/1/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch công tác tư pháp tỉnh Long An năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 308/KH-PGDĐT, ngày 21/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện đánh giá hiệu quả, đổi mới thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc;

Căn cứ vào tình hình thực tế trường mẫu giáo Long Hậu xây dựng kế hoạch phối hợp về việc phổ biến công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường, thực hiện đánh giá hiệu quả, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực PBGDPL phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững và hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với công tác PBGDPL tại các đơn vị.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của CB, GV, NV và Phụ huynh trong nhà trường; tạo điều kiện để CB, GV, NV và Phụ huynh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp việc thực hiện công tác pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của CB, GV, NV và học sinh trong nhà trường. Lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

I. Nội dung thực hiện

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm như sau:

Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định thuộc phạm vi quản lý của nhà trường; Các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường như: các quy định mới về phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về cán bộ công chức; về lao động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ cơ sở; về hội nhập quốc tế, các luật và văn bản dưới luật...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CB, CC, VC, người lao động và học sinh tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, các quy định liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh mạng cho CB, CC, VC, người lao động và học sinh trong toàn ngành.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 32-CTr/TU ngày 03/10/2014 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện Cần Giuộc khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ chính trị của Ngành được giao trên lĩnh vực GD&ĐT huyện; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành giáo dục.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng bổ sung, cập nhật thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Tiếp tục thực hiện, tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” cho đội ngũ CB-GV-NV theo văn số 319/PGDDT-PBGDPL, ngày 21/02/2023 của Phòng GD & ĐT huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ năm 2023.

- Lồng ghép và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ mục tiêu các đề án vào nội dung công tác PBGDPL năm 2023 tại đơn vị gồm:

+ **Đề án** “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

+ **Đề án** “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

+ **Đề án** “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong giai đoạn tiếp theo đối với ngành GD&ĐT.”.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho phụ huynh, cán bộ, nhân dân hiểu rõ các quy định về quyền, nghĩa vụ của người học; quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục; xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

Trong công tác giảng dạy lồng các nội dung giáo dục kiến thức pháp luật nhẹ nhàng, phù hợp vào các hoạt động, không gò bó, liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ, giúp trẻ nhận thức cơ bản ban đầu về quy tắc cá nhân chấp hành quy định pháp luật như: Luật trẻ em, Luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường

Tiến hành công tác tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo.

Tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật.

II. Phân công nhiệm vụ

1. Trách nhiệm Trường mẫu giáo Long Hậu

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện giáo dục pháp luật năm, thực hiện báo cáo các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về cấp trên.

Vận động CB,GV,NV hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật” do cấp trên phát động (nếu có).

Thường xuyên nhắc nhở CB, GV, NV và học sinh chấp hành theo đúng, đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật. Chỉ đạo chuyên môn hướng dẫn cho giáo viên thực hiện việc dạy đủ và dạy đúng các bài dạy có nội dung lồng ghép giáo dục về pháp luật vào các hoạt động phù hợp.

Vận động CB,GV,NV, trẻ và Phụ huynh hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật” do cấp trên phát động (nếu có).

Giới thiệu sách pháp luật trong các cuộc họp tại nhà trường, phát động phong trào đọc sách cho CB,GV, NV; đồng thời vận động giáo viên đọc sách pháp luật điện tử để phục vụ giảng dạy.

- **Đối với cán bộ, công chức, viên chức:** Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.

- **Đối với học sinh:** Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như giáo dục tình hình biển đảo Việt Nam.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

▪ **Quản lý tủ sách pháp luật:**

- Đơn vị quản lý tốt tủ sách pháp luật, sách được chọn lọc kỹ nội dung, cập mới hàng năm phù hợp với đơn vị.

- Kiểm tra và bổ sung kịp thời một số sách luật phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên duy trì tủ sách pháp luật tại văn phòng.

Tiến hành kiểm tra và thực hiện sơ kết, tổng kết.

III. Trách nhiệm Tư pháp xã Long Hậu

Hàng năm phối hợp với Trường mẫu giáo Long Hậu xây dựng cụ thể phù hợp thực tế trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đem hiệu quả công tác phục vụ chuyên môn và đời sống hàng ngày.

Tư pháp xã Long Hậu cấp phát các tài liệu, thông tin đến nhà trường để cử cán bộ phụ trách tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong việc công tác phổ biến giáo dục pháp luật (nếu có).

Trên đây là kế hoạch phối hợp về việc phổ biến công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023 của Trường mẫu giáo Long Hậu./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Tư pháp xã;
- Triển khai HĐ;
- Lưu VT.

TƯ PHÁP XÃ

Nguyễn Phước Công

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thúy Diệu